



ประชาสัมพันธ์
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
Institute of Art and Culture

www.ru.ac.th/culture 📞 ๐ ๒๓๑๐ ๘๘๘๕

เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
แต่งกายชุดปกติขาวหรือเสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น.
ณ อาคารหอประชุมพุ่มพูนรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรของสถาบัน
ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยเอกชัยยงค์ ตากีมนอก สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
๒. นางสาวพิน สำนักนี้ สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์
๓. นางสาวธัญลักษณ์ โพธิกุล สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์



ปรัชญา
‘เสริมคุณค่าชีวิต เสริมค่าบัณฑิต มีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย’
ปณิธาน
‘รณรงดี ส่วเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อความมั่นคงของความเข้มแข็งไทย’





ประชาสัมพันธ์ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ Institute of Art and Culture

www.ru.ac.th/culture ☎ ๒๓๑๐ ๘๘๘๕

เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

วันช้างไทย ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง ห่วงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ ๑๓ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นชอบให้วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑



วันน้ำของโลก ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

วันน้ำของโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ World Water Day) ตรงกับวันที่ ๒๒ มีนาคมของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของ “น้ำ” ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก

อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี ๑๙๙๒ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda ๒๑ จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN Water) ซึ่งในแต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการร่วมจัดงาน



ปรัชญา
‘เสริมคุณค่าชีวิต เสริมค่าบัณฑิต มีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย’
พันธกิจ
‘รณรงศ์ สืบเสริญ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อความมั่นคงของความเข้มแข็งไทย’

